
Fundur í  skólaráði 25.09.2017. 

Mættir : Helga Halldórsdóttir skólastjóri, Tómas Lárus Vilbergsson deildarstjóri, Aðalbjörg María 

Ólafsdóttir fulltrúi kennara, Guðný Sigríður Víkingsdóttir fulltrúi kennara, Brynja Sigurðardóttir 

varamaður starfsmanna, Ágúst Lárusson foreldrafélagi, Berglind Rafnsdóttir (hverfisnefnd 

varamaður). 

Skólastjóri setti fundinn og hóf dagskrá. 

1. Ytra mat. Helga útskýrði ytra matið  og ferlið í kringum það. S.s. hvernig það færi fram og 

vinna stjórnenda varðandi það s.s.  gagnaskil, rýnihópar og  hverjir eru í rýnihópum og 

viðtölin við þau. Umræður um þetta ferli og útskýringar. Stjórnendur  eru mjög sáttir við 

þessa úttekt og mun hún veita  vitneskju um hvað er gott í starfinu og hvað mætti betur fara. 

2. Október , farið yfir það helsta sem er framundan í  október.  M.a. video um framkvæmd ytra 

mats, rýmingaræfing á mánudag, 11 október kennarafundur þar sem fjallað er um 

bekkjarstjórnun,  18. okt. kenn/stigsfundir, forvarnardagur 5. október, fótboltamót, 

kennaranemar, skólahlaup,  sagt frá þróunarverkefni tengt Laxdælu, 13 nýir starfsmenn , 

fjölgun í skólanum, mikið um forföll, nýir nemendur að koma. 

3. Deiliskipulag Melgerðisássins og Glerárhverfis , þar sem fundarmönnum þykja  húsin, skv. 

deiliskipulagi, allt of nálægt skólalóðinni, hverfirnsendin búin að mótmæla fyrirhuguðu 

deiliskipulagi um þéttingu byggðar í kringum Glerárskóla, sérstaklega í nærumhverfi 

Glerárskóla í ljósi þess að þetta er leiksvæði nemenda, vel gert frá náttúrunnar hendi. 

Dýrmæti sem ekki má skaða 

4. Umræður : um 5 ára leikskóla deildina, jákvæð viðbrögð og ánægja með hana 

5. Skólasvæðið  ekki upplýst nema til 22, greið leið fyrir dreifingu fýkniefna, vitni að dreifingu 

fýkniefna á lóðinni 

6. Rætt um hvort breyta eigi fundartíma. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið 

Tómas Lárus Vilbergsson  

 


